



ประกาศเทศบาลนครเชียงราย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลกำหนด โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อ ๑๘ ตามประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่ควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

เทศบาลนครเชียงราย จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง คณงาน ตามจำนวนว่างของเทศบาลนครเชียงราย ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงาน ลำดับที่ ๑

จึงให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อขอรับการแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ และไม่ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ก่อน แล้วจึงทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด โดยพนักงานจ้างทั่วไปทำสัญญาคราวละ ๑ ปี หรือตามโครงการที่มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่ ก.ท. จะกำหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายก

นายวิวัฒน์ ขวัญใจ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครเชียงราย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล		หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางรัตติกร	ศรีคำ	ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
๒	๐๐๖	นายนิคม	ดีมาก	
๓	๐๐๗	นางสาวอัญธิกา	ศิริแก้ว	
๔	๐๐๔	นายมานะ	แจ่มแจ้ง	
๕	๐๐๕	นางสาวผกาภานต์	แสงเมือง	
๖	๐๐๓	นายรัชชัย	จิตรหนา	
๗	๐๐๒	นายวัชร	ไชยวงศ์	

นายก

นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครเชียงราย
เชียงราย